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ที่ สนล. 011/2567 
 
 7 พฤษภาคม 2567  
 
เรื่อง   ขอนําส่งรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ครั้งท่ี 16 
 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมืองไทยประกันภยั จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2567  
 
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอนําส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ครั้ง
ที่ 16 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัททราบทางอีเมล cso@muangthaiinsurance.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2276-4050 ภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมดําเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทถือว่าท่านรับรอง
รายงานการประชุมนี้แล้ว  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2567 คร้ังท่ี 16 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 
ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) 

ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต 
เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid  Meeting) ตามพระ
ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มเปิดประชุมเวลา 10.00 น. 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 บริษัทได้เปิดวิดีทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีการส่งคําถามผ่านทางข้อความ โดยใช้ระบบ 
Video Conference ในการถามคําถามของผู้ถือหุ้น  
 
เร่ิมการประชุม 
 นายโพธิพงษ์  ล่ําซํา  ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็น
ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ครั้งที่  16 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid  Meeting) ตามพระ
ราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรูปแบบการประชุมดังกล่าวผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง จํานวน 16 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 8,209,527 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 13.9145 ของจํานวนหุ ้นที ่จําหน่ายได้แล้วทั ้งหมดของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ราย  ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 73,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1253 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 685,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 1.1610 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 74 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 
39,765,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3998 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจํานวน 94 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 48,734,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6005 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ครั้งท่ี 16 และมอบหมายให้นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี  
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กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ 
2.นางนวลพรรณ  ล่ําซํา กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.นายสาระ  ล่ําซํา กรรมการ 
4.นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
5.นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
6.นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
7.นายพิลาศ  พันธโกศล กรรมการอิสระ และกรรมการกรรมการตรวจสอบ 
8.นายบุญชัย  โชควัฒนา กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
9.นายวาสิต  ล่ําซํา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด 
 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) 
1.นายโพธิพงษ์  ล่ําซํา ประธานกรรมการ 
2.นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย กรรมการ 
3.นายฮาน ม็อง ซิว  กรรมการ 
4.นายพงษ์เทพ  ผลอนันต์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.นายธนวรรธน์  พลวิชัย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
6.นายกําพล  ศรธนะรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
1.นางสาวสุจิตพรรณ  ล่ําซํา รองประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ 
 ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจํานวน 15 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 17 ท่าน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 88.23 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการ 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต 
และกรรมการ 6 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
1.นายสุรตัน์  ศรีสมบุญกลุ ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ 
2.ร.อ.หญิงชญาดา หนีพาล ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
3.นายวิทูรณ์  ชมชายผล ผู้บริหารสายงานการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
4.นายสิงหพล  พลสิงห์ ผู้บริหารกลุม่งานกํากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 
5.นางสาวจิรายุ วราภรณ ์ ผู้บริหารกลุม่งานยุทธศาสตร์องคก์ร  
6.นางสาวบุณยวรี์  ไชยพุทธ ผู้อํานวยการฝุายพัฒนาธุรกจิ 
 
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม 
1.นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
2.นางสาวไพลิน อาชาภัทร บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
 
 นอกจากน้ียังมีทนายความอิสระ นางสาวจรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง
การประชุม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย 
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 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิทูรณ์ ชมชายผล ผู้บริหารสายงานการสื่อสารและภาพลักษณ์
องค์กร และนางสาวพิสุทธา นันทวรเวช เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มงานการสื่อสารและภาพลักษณอ์งค์กร ผู้ดําเนินรายการ ช้ีแจงวิธีปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้ 
 1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ่ง
เป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสํานักงาน พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA 
 2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดูการ
ถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดีโอ สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์ เพื่อการออก
เสียงลงคะแนน และการถามคําถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้
ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับ บริษัท ควิดแลบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 -013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-
008-7616 หรือ อีเมล info@quidlab.com ตลอดระยะเวลาการประชุม  
 3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังสํานักเลขานุการบริษัท 
และก่อนลงมติในแต่ละวาระการประชุม  ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคําถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม  
 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีอยู่ ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต สามารถถามคําถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านไมโครโฟน 
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น โดยการนําไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามคําถาม และ/หรือ 
แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และ/หรือ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นกรุณา
แจ้งช่ือ  นามสกุล  รวมถึงแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ 
 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคําถามผ่านทางกล่องข้อความ และขอความกรุณาในการ
พิมพ์วาระที่ต้องการซักถามและ/หรอืแสดงความคิดเห็น และสามารถเริ่มพิมพ์คําถามได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยบริษัทจะพิจารณาคําถามตาม
วาระในเรื่องและ/หรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยจะจัดกลุ่มประเภทของคําถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันตามความ
เหมาะสม  
 4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจํานวนเสียงตามจํานวนหุ้นที่ท่านถือ
อยู่ หรือรับมอบฉันทะมาโดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น 
 5. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียง โดยทําเครื่องหมายลงในช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงเพียงช่องใดช่อง
หนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอสําหรับการลงคะแนนเสียง โดย
เจ้าหน้าที่จะทําการเดินเก็บรวบรวมบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมาประมวลผลการตรวจนับคะแนนและบันทึก
คะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังกล่าว 
 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ทําเครื่องหมายใดๆในช่องบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น   
 สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนู “การลงคะแนนเสียง”ขอให้ผู้
ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ e-Voting  โดยทําเครื่องหมายในช่อง “เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย /หรืองดออกเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียงเพียง
ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นในเมนู “การลงคะแนนเสียง” ในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้โดยมีเวลา 1 นาที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอสําหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการทําเครื่องหมายใดๆลงไป 
ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น 
 6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต และ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย 
 7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา เลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล 
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 8. สําหรับผู้รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงใน
ใบมอบฉันทะในวาระใด ๆบริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการ
ออกเสียงลงคะแนน มาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 
 9. สําหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือ การลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายมากกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือกํากับบริเวณที่
ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน 
 10. ส่วนการลงคะแนน เมื่อมีการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบเสร็จแล้ว และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทําการนับ
คะแนน ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 
บริษัทจะทําการแสดงและแจ้งผลการนับคะแนนของแต่ละวาระการประชุมให้ท่ีประชุมทราบ โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็น
จุดทศนิยมสี่ตําแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆแล้ว จะถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอัน
สิ้นสุด 
 11. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 วาระที่ 2 และ วาระที่ 9 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ 
 วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 วาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด และ ทนายความอิสระ ทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง ตลอดจนดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 
 พร้อมกันนี้บริษัทจะดําเนินการประชุม เรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามและ/หรือแสดงความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู่ ขอความ
กรุณานําไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย 
จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
กําหนด 
 ในกรณีที่คําถามถูกส่งเข้ามาเป็นจํานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคําถามตามความเหมาะสม และ
หากมีคําถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จํากัด บริษัทจะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบที่ส่งมา
ล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป 
 เมื่อช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 คร้ังท่ี 15 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 ครั้งท่ี 15 ซึ่ง บริษัท
ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกลา่วให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมนี้แล้ว 
 ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคดิเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 ครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 
27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 49,632,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นําเสนอรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2566 และสรุปข้อมูลทางการเงินต่อท่ีประชุม 
 นางนวลพรรณ ล่ าซ า รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี ้

บริษัทมีเบี้ยประกันภยัรับรวมทั้งสิน้ 17,757.57 ล้านบาท 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 10,911.46 ล้านบาท 
โดยมเีบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 10,029.22 ล้านบาท 
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 1,984.26 ล้านบาท 
รายได้จากการลงทุนและรายได้อืน่ 584.63 ล้านบาท 
รวม รายได ้ 12,598.11 ล้านบาท 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 5,665.31 ล้านบาท 
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 2,864.55 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัอื่น 1,621.88 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 1,609.55 ล้านบาท 
รวมเป็นค่าใช้จ่าย  11,761.29 ล้านบาท 
โดยสรุปบริษัทมีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีจํานวน 655.46 ล้านบาท 

 เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัท ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ โดยในปี 2566 เบี้ย
ประกันภัยรับรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์มีจํานวน 17,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 574 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.3 มีเบี้ย
ประกันภัยรับสุทธิจํานวน 10,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.9 จากปีก่อน สัดส่วนการรับประกันความเสี่ยงภัยของบริษัท
เองอยู่ท่ีร้อยละ 61.4 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญกับการบริหารสัดส่วนการรับประกันภัยเพื่อรักษาสมดุลระหว่างความ
เสี่ยงกับผลตอบแทนท่ีได้รับ เบี้ยประกันท่ีถือเป็นรายได้สําหรับปีมีจํานวน 10,029 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.0 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ รายได้ค่าจ้างและบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อลดลงจาก 2,321 ล้านบาท
เป็น 1,984 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 14.5 เนื่องจากการรับความเสี่ยงภัยไว้เองมากขึ้น 
 ในปี 2566 บริษัทมีค่าสินไหมทดแทนสุทธิจํานวน 5,665 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่ร้อยละ 56.5 ของ
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยอัตราส่วนสินไหมงานประกันภัยรถยนต์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2566 แต่ยังอยู่
ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการขยายตัวของงานรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทและการ
ใช้งานรถยนต์ที่กลับมาสู่สภาวะปกติต่างจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ท่ีอัตราค่าสินไหมต่ําลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่มี
การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการจํากัดเวลาออกจากเคหะสถาน ในส่วนของอัตราส่วนสินไหมงานประกันภัยทั่วไปลดต่ําลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) สิ้นสุดความคุ้มครองไปแล้ว ในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและคา่ใช้จ่ายดําเนินงานเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท มาจากรายจ่ายประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการตลาดและ
ส่งเสริมการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางตลาด นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 กําไรสุทธิประจําปี 2566 ของบริษัทตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจํานวน 655.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จํานวน 
154.76 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 19.1 ส่วนรายได้และกําไรจากการลงทุนมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 197.0 ล้านบาท หรือ
อัตราร้อยละ 57.1 เป็นผลมาจากรับรู้ผลกําไรจากการขายหุ้นทุน  
 เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ   
 มติที่ประชุม: ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 
 
วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ําซํา เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปสีิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม ดังน้ี 
 นางนวลพรรณ ล่ าซ า รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุน  เบ็ดเสร็จ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติงบ แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุป
ข้อมูลทางการเงินท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ 
 ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคดิเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการช้ีแจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้ 

นายชยาวัฒน์  คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ สอบถามผ่านทางช่องทางฝากคําถามว่า มาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างไรบ้าง และมีผลกระทบต่ออัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) หรือไม่  

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุม 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 (TFRS 17) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ในเรื่องนีบ้ริษัทได้มีการดําเนินงาน
เตรียมการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  และในส่วนของขั้นตอนปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว การ
รายงานตามมาตรฐานฯ ใหมจ่ะมีความแตกต่างจากเดิมมาก โดยจะให้ความสําคัญกับการพิจารณาผลการรับประกันภัยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งจะมีการคํานวณมูลค่าปัจจุบันที่มีสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นแนวทาง รวมถึงนําปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)  
และอัตราคิดลด (Discount Rate) มาประกอบในการคํานวณมูลค่าปัจจุบัน ที่สําคัญอีกประการคือต้องนําข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิน
สด รับ-จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมด้วย ซึ่งในอดีตไม่มีเคยมีการนํามาพิจารณา  อาทิเช่น การเก็บค่าเบี้ย
ประกันภัย การจ่ายค่าสินไหม รวมถึงจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ส่งผลเกี่ยวเนื่องกัน  ต้องมีการประเมินสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในปัจจุบันสู่อนาคตว่าควรไปในทิศทางใด ในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมาก จะมีผลกระทบต่อทุกบริษัท ใน
ส่วนของบริษัทได้มีเตรียมการไว้ล่วงหน้าและมีการพัฒนาค่อนข้างรวดเร็ว ขณะนี้อยู่ในช่วงการประเมินข้อมูลเพื่อจัดทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานใหม่  ทั้งนี้บริษัทใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565  โดยบริษัทจะต้องทํางบการเงินโดยใช้ข้อมูลของปี 2565 
ถึงปี 2567 เพื่อเตรียมการใช้งานจริงในปี 2568 ตามที่ทางสภาวิชาชีพ และสํานักงาน คปภ. กําหนดบังคับใช้  บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่
สามารถบริหารจัดการได้ 

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า การคํานวณค่าความนิยมบริษัทให้มูลค่ากี่ปี ซึ่ง
ข้อมูลจากปีท่ีผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
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นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า ก่อนปี 2551 ค่า
ความนิยม (Good Will) จะมีการตัดจําหน่ายที่ 20-30 ปี แต่หลังจากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ซึ่งในปีนั้น มี
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีในเรื่องนี้ใหม่ โดยกําหนดให้มีการดําเนินการทดสอบการด้อยค่า (Impairment Test) เป็น
ประจําทุกป ีค่าความนิยมของบริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการทีม่ีมูลค่าจํานวนหน่ึง ในทุกๆ ปีตั้งแต่มีการควบรวมกิจการจะต้องทํา
การทดสอบการด้อยค่า ซึ่งจะต้องมีโมเดลในการคํานวณมีสมมติฐานและข้อมูลต่างๆที่นํามาประกอบการคํานวณ โดยมีการทํา
งบประมาณ 5 ปี และประมาณการตัวเลขอีก 25 ปี รวมเป็น 30 ปี ว่าในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาอันใกล้คือ 5 ปี 
และอีก 25 ปี บริษัทจะมีการพัฒนาในเรื่องของธุรกิจอย่างไร ในส่วนเรื่องของตัวเลขจะต้องมีโมเดลในการคํานวณเพื่อใช้พิจารณาว่า
มูลค่าของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด จะยังคงบันทึกค่าความนิยมต่อไปได้ แต่หากมูลค่าที่คํานวณได้ต่ํากว่าเกณฑ์
จะต้องมีการตั้งด้อยค่าทั้งจํานวนซึ่งจะกระทบต่องบการเงินทันที ทั้งนี้บริษัทได้ทําการทดสอบมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันเป็น
ประจําทุกปี โดยมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่งผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มีการด้อยค่า 

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้ามีการทดสอบการด้อยค่าแล้วมีผลที่ได้
เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า  ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามผลที่ได้ในกรณีทีเ่พิ่มขึ้น แต่ถ้าผลที่ได้เป็นลบ จะต้องมีการตั้งด้อยค่าทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน   

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่าในส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ ประกอบด้วยค่า
อะไรบ้าง 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า เบี้ยประกันภัยรับ 
คือ ค่าเบี้ยประกันท่ีมาจากการขายประกันให้กับผู้เอาประกันตามช่องทางต่างๆ รวมถึงเบี้ยประกันภัยที่รับจากบริษัทพันธมิตรที่มีการ
ส่งงานกัน การส่งงานให้บริษัทอ่ืนจะคล้ายกับการให้สินเช่ือแบบ Syndicated Loan เนื่องจากวงเงินสินเช่ือมีจํานวนสูงมาก จึงต้อง
หาพันธมิตรเพื่อร่วมกันให้สินเช่ือ สําหรับบริษัทประกันวินาศภัยคือการร่วมรับประกัน จึงมีส่วนที่ส่งงานด้านการรับประกันภัย
บางส่วนมายังบริษัท ทางบริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรรับงานนั้นหรือไม่ จึงทําให้มีส่วนนี้เพิ่มเข้ามาอีกช่องทาง
หนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพรวมของตัวเลขเบี้ยประกันภัยรับรวม  

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามถึง การคํานวณค่าคอมมิชช่ันให้กับบริษัทที่ส่งงาน
ประกันภัยให้กับบริษัท 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทมีการจ่าย
ผลตอบแทนตามธรรมเนียมปฎิบัติ ที่เรียกว่าค่าบําเหน็จ หรือ ค่าคอมมิชช่ัน ให้กับบริษัทที่ส่งงานมาให้ โดยคํานวณตามสัดส่วนที่
บริษัทกําหนด  

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ผลต่างของอัตราการแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ขาดทุน -สุทธิ และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น คือค่าอะไร  

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า  ในด้านเงินลงทุนจะ
รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารทุน รวมทั้งตัวเงินฝาก และพันธบัตรต่างๆด้วย  ซึ่งต้องมีการบันทึกมูลค่าตามราคาตลาด (Fair Market 
Value ) ณ วันสิ้นงวดบัญชี ทั้งไตรมาส และ/หรือสิ้นปี มูลค่าตามราคาตลาด  ณ วันสิ้นงวดบัญชีเมื่อมีการเปรียบเทียบกับต้นทุนแล้ว
หากมีมูลค่าต่ํากว่าราคาตลาด จะต้องทําการบันทึกขาดทุนในส่วนที่เป็นงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ตัวเลขที่บันทึกยังไม่
เกิดขึ้นจริง เนื่องจากยังไม่มีการขาย แต่เป็นมูลค่า ณ วันสิ้นงวดบัญช ี 

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่ช้ีแจงข้างต้นเป็นตัวเลขที่มีมูลค่า
เต็มแล้วหรือยัง หรือว่าเป็นเพียงแค่ครึ่งทาง  

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขที่
แสดงเป็นการด้อยค่าเพียงบางส่วนเท่านั้น  

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า ทุกสิ้นปีบริษัทจะทําการศึกษา 
รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบบัญชีทําการตรวจสอบในส่วนของการลงทุน ซึ่งบริษัทมีการตั้งการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ลงทุนในบางประเภท 
เช่น กองอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และกองทุนทรัสต์ (Real Estate Investment Trust: REIT) รวมถึงสินทรัพย์บางอย่าง



9 

 

ซึ่งมีการตั้งด้อยค่า และถูกบันทึกเป็นผลขาดทุนโดยทันที บริษัทขอช้ีแจงว่าบริษัทไม่ได้ลงทุนในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงหุ้นกู้
ประเภทอื่นๆ บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการลงทุนของบริษัทไว้อย่างเข้มงวดมาก  (Investment Guideline) ซึ่งการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมถึงหุ้นกู้ต่างๆ บริษัทกําหนดและเลือกลงทุนเฉพาะที่มีอันดับเรทติ้ง A-ขึ้นไป  ซึ่งทั้งนี้บริษัท
ไม่มีการลงทุนในหุ้นกู้อื่นๆตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด  บริษัทมีการตั้งด้อยค่าของกองอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และ
กองทุนทรัสต์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ซึ่งเป็นการลงทุนซื้อให้อดีตที่บริษัทเคยได้รับอัตราผลตอบแทนสูงอยู่ที่ 7 – 
9 % แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดขึ้นทั่วโลกจึงส่งผลให้รายได้และมูลค่าของกองอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และ
กองทุนทรัสต์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ลดลงมาก บางประเภทลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญจึงทําให้ต้องมีการตั้งด้อย
ค่าในการลงทุนประเภทน้ี 

นายศักด์ิชัย   สกุลศรีมนตรี   ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า งบกระแสเงินสด ในปี 2565 ที่มีอยู่ 540 ล้าน
บาท และในส่วนงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้ปรากฎแสดงผลบวกขึ้นมาอยู่ที่  317 ล้านบาท ทั้งนี้ อยากสอบถามว่าง
บกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินท่ีเพิ่มขึ้นได้มาจากส่วนใด จึงทําให้งบกระแสเงินสดในปี 2566 เพิ่มขึ้นมาเป็น 857 ล้านบาท 

นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัท
ได้มีการบริหารจัดเก็บเบี้ยประกันภยัที่รัดกุมขึ้น นอกจากน้ียังมีการรับความเสี่ยงภัยที่เพ่ิมขึ้นในบางผลิตภัณฑ ์มีผลในเรื่องกระแสเงิน
สดที่เพ่ิมขึ้น  

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มสัดส่วน
ของการรับประกันความเสี่ยงภัยไว้เอง สําหรับการรับประกันภัยรถยนต์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 15 % จากปี 2565 เนื่องจาก
บริษัทประกันภัยช้ันนําส่วนใหญ่จะรับประกันความเสี่ยงภัยไว้เองมากขึ้น ซึ่งหากบริษัทมีการบริหารจัดการค่าสินไหมที่ดีจะส่งผลให้
บริษัทมีกําไรเพิ่มมากขึ้น และทําให้งบกระแสเงินเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ในการรับความเสี่ยงไว้เอง  (Retention)  ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปีที่
ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนทางบัญชีทันที ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานท่ัวไป แต่จะมีผลเป็นกําไรในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของการ
รับประกันภัยต่อ 
 นายชยพล วัฒนาการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการปรับพอร์ตการลงทุนหรือไม่ 

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาบริษัท
แทบจะไม่ได้เพิ่มการลงทุนในกองทุนทรัสต์ (Real Estate Investment Trust: REIT)  และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property 
Fund) จากอดีตบริษัทมีการลงทุนในสัดส่วนประเภทน้ีอยู่ถึง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ ณ ขณะนี้บริษัทไม่ได้เพิ่มสัดส่วนลงทุนในส่วนนี้ 
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูง และการขายออกทําได้ยาก จึงทําให้ขณะนี้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนประเภทนี้เพียง 9.5%  ในส่วน
ของธุรกิจประเภทการท่องเที่ยวหรือโรงแรมในช่วงโควิดถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ลําบากมาก แต่ในปีนี้มีบางบริษัทที่สถานการณ์
คลี่คลาย และจ่ายผลตอบแทนในการลงทุน (Yield) ที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งนี้ คณะกรรมการลงทุนได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
ประกอบกับตลาดทุนในช่วงนี้มีความผันผวน ความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีการปรับแนวทางในการลงทุน (Investment 
guidelines) ไว้ค่อนข้างเข้มงวด ทําให้บริษัทเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย อาทิ พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตลาดเงิน 
เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าการลงทุนของบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก แต่บริษัทก็สามารถผ่านสถานการณ์วิกฤต
ต่างๆ มาได้ หรือแม้กระทั่งหุ้นกู้ท่ีเลือกลงทุนในอันดับความน่าช่ือถือ (Credit Rating) A- ขึ้นไป ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนมาพิจารณาใน
อันดับความน่าช่ือถือ ระดับ A  ขึ้นไปเท่านั้น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้  

เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566  
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ําซํา กรรมการผูจ้ัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นําเสนอรายละเอียดพจิารณา
อนุมัติการจดัสรรกําไรและการจ่ายปันผล สําหรบัผลการดําเนินงานปี 2566 ต่อที่ประชุม 
 นางนวลพรรณ ล่ าซ า รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปีจากกําไรสทุธิของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 จํานวน 655.46 ล้าน
บาท ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 295 ล้านบาท คดิเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกําไรสทุธิประจําปี 2566 ทั้งนี้ เงินปัน
ผลจากกําไรสะสมส่วนท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถรับเครดติในการคํานวณ
ภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ  ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทตามวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 12 มีนาคม 2567 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลประจําปดีังกล่าว 
ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2567 
 และขอให้นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน นําเสนอการจัดสรร
กําไรสะสมต่อท่ีประชุม  
 นางปุณฑริกา ใบเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทมีสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 59 ล้านบาท ซึ่งครบตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ว จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําปี 2566 จํานวน 665,456,246 บาท จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี ้

กําไรสะสมที่ยังไมไ่ดจ้ัดสรรยกมา ณ 1 มกราคม 2566  5,058,143,094 บาท 
บวก กําไรประจําปี 2566    655,456,246 บาท 
หัก ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์     (12,917,710) บาท 
กําไรสะสมที่ยังไมไ่ดจ้ัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2566  5,700,627,630 บาท 
หัก กําไรสะสมท่ีจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2566   (364,620,000) บาท 
หัก  เงินปันผลที่จะขอเสนอจ่ายในครั้งนี้   (295,000,000) บาท 
กําไรสะสมที่ยังไมไ่ดจ้ัดสรรคงเหลอื  5,041,007,630 บาท 

 ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคดิเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม:ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นําเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุม ดังน้ี 
 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ท้ัง 7 ท่าน คือ นายโพธิพงษ์  ล่ําซํา นายชิงชัย 
หาญเจนลักษณ์ นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน นายวาสิต ล่ําซํา นายบุญชัย โชควัฒนา และ
นายกําพล ศรธนะรัตน์ ซึ่งครบวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุม และออกจากระบบการประชุมก่อนการพิจารณา  
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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ครั้งท่ี 16 มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 7 ท่าน ดังนี้ 

 ชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายโพธิพงษ์ ล่ําซํา ประธานกรรมการ 
2. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ ์ รองประธานกรรมการ  
3. นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา รองประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ 
5. นายวาสิต ล่ําซํา กรรมการ 
6. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
7. นายกําพล ศรธนะรัตน ์ กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตามหลักการกํากับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 
2566 ที่บริษัทได้กําหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่
อย่างใด 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของ
กรรมการทั้ง 7 ท่าน ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ครั้งที่ 16 แล้วมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 
7 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
บริษัทตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ สามารถทําประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่าน
มาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
 จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระทั้ง 7 ท่านประกอบด้วย นายโพธิพงษ์ ล่ําซํา นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด 
แวน แคมเพน นายวาสิต ล่ําซํา นายบุญชัย โชควัฒนา และนายกําพล ศรธนะรัตน์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการที่ได้เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
5 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จํานวน 7 ท่าน คือ นายโพธิพงษ์ ล่ําซํา 
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์  นางสาวสุจิตพรรณ ล่ําซํา  นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน  นายวาสิต ล่ําซํา นายบุญชัย 
โชควัฒนา และนายกําพล ศรธนะรัตน์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ต่ออีกวาระ
หนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้ 
1. นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า ประธานกรรมการ 

เห็นด้วย 48,296,213 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3043 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1,338,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6957 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ 
เห็นด้วย 49,612,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9557 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0443  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
3. นางสาวสุจิตพรรณ ล่ าซ า รองประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

เห็นด้วย 49,034,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7912 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2088 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน  กรรมการ 

เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
5. นายวาสิต ล่ าซ า กรรมการ 

เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

6. นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

7. นายก าพล ศรธนะรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
เห็นด้วย 49,634,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6: พิจารณาการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และเลือกต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด
การเพิ่มจํานวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ต่อท่ีประชุม 
 นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า เพื่อความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ออกจากห้องประชุมก่อนการ
พิจารณา 
 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจําเป็นต้องมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับการกํากับดูแลกิจการและการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการเพิ่ม
จํานวนกรรมการ โดยการสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่จํานวน 1 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 17 ท่าน เพิ่ม
เป็น 18 ท่าน 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดําเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์และประวัติการทํางานท่ีดี มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จํานวน 1 ท่าน คือ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการดํารงตําแหน่งกรรมการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติของกรรมการที่
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ รวมทั้งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การบริหารงานจัดการ
งานประกันภัยทุกประเภท การประกันภัยต่อ การตลาด รวมถึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถช่วยให้บริษัทก้าวหน้า มีความยั่งยืน และเป็นกรรมการที่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และเป็นกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
ของบริษัท  ทําให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ  ดังนี้  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน กรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทในกรณี ที่เป็นการลงนามตามรายการที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นเท่านั้น 
 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเสนอให้ดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมช่ือ จํานวนกรรมการ 
และอํานาจกรรมการในการลงลายมือช่ือแทนบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้ คือ “กรรมการสองคนลงลายมือช่ือ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พันธโกศล นายบุญชัย 
โชควัฒนา  นายธนวรรธน์ พลวิชัย  นายกําพล ศรธนะรัตน์  และ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์  ไม่มีอํานาจลงลายมือช่ือ  และยกเว้น 
นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ซิว ลงลายมือร่วมกันไม่ได้” 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ 
 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการช้ีแจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้ 
 นายชูศักด์ิ  คูศิริรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรรมการใหม่ท่ีเสนอแต่งตั้งในวาระ
นี้ เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2560 ซึ่ง
อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทจะรับ
ความเห็นนี้ไว้พิจารณา 
 นายศักด์ิชัย  สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การคํานวณจํานวนกรรมการ 7 ท่านท่ีออกตามวาระในครั้งน้ี  
 นางปณุฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ช้ีแจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีจํานวนกรรมการที่ครบ
วาระ 7 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 17 ท่าน ซึ่งไม่ใช่จํานวน 1 ใน 3 ตามที่กําหนด แต่หากเป็นเพราะช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการไม่เท่ากัน รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
 นายชัยพฤกษ์ วัฒนาการ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษัทคนใหม่ ว่าจะสามารถส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัททางด้านใดได้บ้าง 
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 นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม  กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล 
เป็นผู้บริหารของบริษัทมามากกว่า  5  ปี  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการประกันภัย  การประกันภัยต่อ  การเงิน และ
การบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนแล้ว  และมีความเห็นว่า  นายสุรัตน์ 
ศรีสมบุญกุล มีความสามารถท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล เข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้ 
  นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล กรรมการ 

เห็นด้วย 49,633,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9982 
ไม่เห็นด้วย 889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 
 ประธานฯ ขอให้ นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด
เรื่องกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุม 
 นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างละเอียด โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี จึง
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  โดยรวมถึงคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ที่จัดตั้งข้ึนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
จึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2567 ดังนี้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา) 

1. ค่าตอบแทนประจ าคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
1.1) ค่าตอบแทนประจําคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน) 
 - ประธานกรรมการ 60,000 60,000 
 - รองประธานกรรมการ/ 
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

50,000 50,000 

 - กรรมการ 40,000 40,000 
1.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)   
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 - ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
 - กรรมการ 30,000 30,000 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   
 - ประธานกรรมการ 40,000 40,000 
 - กรรมการ 30,000 30,000 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 - ประธานกรรมการ 40,000  
 - กรรมการ 30,000  
 ค่าตอบแทนประจาํคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราที่เท่าเดิมจากปีท่ีผา่นมา 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจําปี 2567 ครั้งท่ี 16 ก่อน 
2. ค่าบ าเหน็จกรรมการ (บาท) 9,000,000 

(จ่ายจากผลการดําเนินงานปี 2566) 
12,000,000 

 (จ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2565) 

ค่าบําเหน็จกรรมการ จ่ายในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบจากปีท่ีผ่านมาเปน็จํานวน 3 ล้านบาท 

3. สิทธิประโยชน์อื่นใด  ไม่ม ี  

 
ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคดิเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย 49,634,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ -  

 
วาระที ่8: พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567   
 ประธานฯ ขอให้ นายชูศักดิ์ ดเิรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและ
กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2567 
 นายชูศักด์ิ  ดิเรกวัฒนชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัททุกปี  
 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายชวาลา เทียนประเสริฐ
กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4301 นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5035 และ/หรือ 
นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9039 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2567  
 แต่ในปี 2567 จะมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) อีกเป็นจํานวน 7,000,000 บาท ซึ่ง
เป็นค่าบริการเตรียมความพร้อมสําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS17) มาใช้ครั้งแรกในปี 2568 โดย
จะมีการตรวจสอบด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2567 เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น  9,800,000 บาท  
 ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชีดังนี้   
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 ปี 2567 ปี 2566 เปลี่ยนแปลง 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(บาท)    
  - ตรวจสอบงบการเงินประจําป ี 1,450,000 1,450,000 - 
  - สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส) 900,000 900,000 - 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี 2,350,000 2,350,000 - 
ค่าบริการอื่น (บาท)    
  - สอบทานรายงานการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือน  
เสนอต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

150,000 150,000 - 

  - ตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงประจําปี 
เสนอต่อคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย 

300,000 300,000 - 

รวมค่าบริการอื่น 450,000 450,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 2,800,000  

   
 นอกจากนี้ ในปี 2567 จะมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) อีกเป็นจํานวน 7,000,000 
บาท ซึ่งเป็นค่าบริการเตรียมความพร้อมสําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS17) มาใช้ครั้งแรกในปี 
2568  โดยจะมีการตรวจสอบด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2567 เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 9,800,000 บาท  
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ ให้นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 
4301 นางสาวนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5035 และ/หรือ นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียน เลขท่ี 9039 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2567 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2567 รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 9,800,000 บาท 
  ทั้งนี้ กําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผู้สอบ            
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการ เงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชี                 
ดังกล่าวได้ 
 ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้แสดงความคดิเห็น และ/หรือสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ 
 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึง ขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการช้ีแจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้ 
 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นจํานวน 7,000,000 
บาท เนื่องจากเป็นจํานวนเงินท่ีสูงมากเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา 
 นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผูบ้ริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (TFRS17) มาใช้งานนั้น จะต้องมีการทบทวนระบบการทําบัญชีใหม่ทัง้หมด ซึ่ง ในส่วนของผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต จะต้องทําหน้าที่ในการทํางานตรวจเช็คข้ันตอนการจดัทํางบการเงิน ระบบการคํานวณ และความครบถ้วน ถูกต้อง
เหมาะสมของสมมติฐาน ตัวเลขตา่งๆ ต้องทํางานคู่ขนานกับทีมงานท่ีปรึกษา และทีมงานของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากวิธีจดัทํางบประมาณนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง โดยสํานักงาน คปภ. ได้กําหนดให้บริษัทประกันภยั
ดําเนินการทบทวนและรายงานความพร้อมของระบบ ความเชื่อถือได้ของข้อมูล รวมทั้งการสอบทานโมเดลการคํานวณ ซึ่งในส่วนนี้
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตจะทํางานกบัทางบริษัทท้ังในปี 2567 และปี 2568 เพื่อให้การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ในขณะนี้ บริษัทกําลังดาํเนินการจดัทํางบการเงินทั้งในด้านของการตรวจสอบข้อมลู การ
นําข้อมูลเข้าระบบ การทดสอบโมเดลที่ใช้งาน และการจดักลุ่มขอ้มูล โดยการทํางานท้ังหมดในสว่นท่ีกล่าวมานี้ ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นผู้ช่วยให้ความเห็นและให้คําปรึกษามาโดยตลอด ซึ่งเปน็งานท่ีมากกว่าการตรวจสอบบัญชีตามปกต ิ
 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงระยะเวลาในการจัดเตรียมระบบเพื่อนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ และอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีถัดไป จะเป็นอตัราเดยีวกับปีนี้หรือไม่ 
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 นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผูบ้ริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า โครงการนี้เป็นการ
จ่ายเงินครั้งเดียว และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีถัดๆไปจะอยู่ในอัตราปกติเช่นท่ีเคยผ่านมา 
 นายชัยพฤกษ์  วัฒนาการ ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความเป็นไปไดส้ําหรับค่าสอบบญัชีท่ีจะลดลงในปีถัดไป 
 นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ช้ีแจงว่า ในปัจจุบันการ
ทํางานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของการใช้ระบบงาน และใช้นักคณิตศาสตร์ในการคํานวณเชิงลึก รวมถึงการนําโมเดลมารันระบบเพื่อทํา
การประเมิน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีการใช้นักคณิตศาสตร์ เช่น ในด้านสินไหมทดแทนจะมีการบันทึก โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังในอดีตที่
มากกว่า 5 ปี เปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อพิจารณาถึงค่าสินไหมที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported 
(IBNR) ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ซึ่งการบันทึกบัญชีรวมทั้งที่รายงานแล้ว และยังไม่ได้รายงาน การคํานวณโดยประเมินข้อมูลใน
อดีตและแนวโน้มข้อมูลในอนาคต จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น จะเป็นการมองค่าปัจจุบัน ค่าความเสี่ยง เรียกได้ว่าเป็นการทําบัญชีใน
รูปแบบการทํารายงานการเงินอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทุกระดับ ซึ่งทางสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบถึงรูปแบบรายงานต่างๆ ท่ีจะเปลี่ยนไปจากเดิม  
 นายชัยพฤกษ์  วัฒนาการ ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) ใน
การสอบบัญช ี
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จดัการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ขอให้นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ช้ีแจงในประเด็นนี ้
 นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ช้ีแจงว่า ในปัจจุบันบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ี
จํากัด มีการนําเอาใช้ปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในการสอบบัญชีมากพอสมควร ในส่วนท่ีแสดงใหผู้้ถือหุ้นทราบจะต้องเป็นการตรวจตัวเลข
ย้อนไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566 และตัวเลขของไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบตัวเลขย้อนหลังในทุกไตรมาส 
รวมถึงการพิจารณาโมเดลทางคณติศาสตร์ประกันภัย ซึ่งทางบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ก็มีผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านนักคณติศาสตร์ประกันภัย ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการตรวจสอบความสมบรูณ์
ถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity)  จึงทําให้มีปริมาณงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามผูส้อบบัญชีถึงจํานวนผู้เชี่ยวชาญทางดา้นการตรวจสอบ และ
จํานวนนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเป็นการว่าจ้างชาวต่างชาติหรอืไม ่
 นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ช้ีแจงว่า บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด มี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบ และนักคณติศาสตรป์ระกันภัย เป็นบุคลากรชาวไทย ซึ่งหากใช้ชาวต่างชาติ ค่าใช้จ่ายในส่วนการ
เตรียมความพร้อมสําหรับการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17 จะสูงกว่าคนไทย ซึ่งทางบริษัทต้องการลดต้นทุนเพ่ือให้
ได้ตัวเลขท่ีเหมาะสมและมีคณุภาพท่ีดี 
 นายศักด์ิชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สํานักงาน คปภ. บังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 ในปี 2568 ใช่หรือไม ่
 นายชวาลา เทียนประเสริฐกจิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ช้ีแจงว่า เงื่อนเวลาและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ ตามที่ได้ตกลงไวก้ับคปภ. 
 นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่สาํนักงาน คปภ. บังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 จะมีผลกระทบต่อบริษัทที่มีขนาดเลก็หรือไม่ และมีการผ่อนผันหรือไม่อย่างไร เนื่องจากคา่ใช้จ่ายใน
ส่วนน้ีค่อนข้างสูง  
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญ โดยจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2568 ซึ่ง
ทางบริษัทได้มีการเตรียมการทั้งด้านค่าใช้จ่าย ด้านทีมงานรองรับ และการทดสอบการใช้ระบบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่ง
บริษัทประกันท้ังรายใหญ่และรายเล็ก มีความกังวลว่าบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก อาจไม่มีความพร้อมในการใช้มาตรฐานใหม่ทันเวลาตามที่ 
สํานักงาน คปภ.กําหนดในปี 2568 อย่างไรก็ตาม อํานาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ คปภ.และ สภาวิชาชีพ 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน และขอให้ผู้บริหารสํานักเลขานุการบริษัท นางสาวศรุดา ชยาคันธนีรา เป็นผู้สรุปผลการนับคะแนนเสียง โดยวาระนี้ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2567 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 49,634,556 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ -  

 
วาระที่ 9: รับทราบนโยบายและแผนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคต  
 ประธานฯ ขอให้ นางนวลพรรณ ล่ําซํา  กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานนโยบาย และ
แผนการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต ต่อท่ีประชุม 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า ช้ีแจงกลยุทธ์องค์กรโดยรวมของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)  ดังนี ้
กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

มุ่งเน้นที่การปรับตัวและนวัตกรรมเพื่อสอดคล้องกับเทรนด์ตลาดและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า 
โดยจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการและความเสี่ยงที่หลากหลาย ดังนี้:  

• ประกันรถยนต์สําหรับผู ้ใช้รถน้อ ย: เป็นผลิตภัณฑ์ที ่มีการคิดค่า เบี ้ยประกันภัยตามระยะทางขับขี ่ ซึ ่งจะ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเช่น คนวัยเกษียณ ผู้ที่มีรถหลายคัน หรือผู้ที่ใช้รถเพียงไม่บ่อย  

• ประกันรถยนต์พรีเมียม: มีความคุ้มครองเพิ่มเติมเหนือมาตรฐานปกติ รวมถึงบริการสนับสนุนพิเศษ เช่น การ
บํารุงรักษารถยนต์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน และความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีของการขโมยหรือเหตุการณ์ไม่
คาดคิด 

• ประกันอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟูา (EV charger): ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟูา 
รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ชาร์จ สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟูา 

• ประกันเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะประเทศ: ตอบสนองความต้องการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัว ด้วยการเสนอ
ความคุ้มครองที่หลากหลายตามความเสี่ยงของแต่ละประเทศปลายทาง รวมถึงการคุ้มครองการยกเลิกการ
เดินทาง การสูญเสียสัมภาระ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน  รวมถึงด้านการประกันภัยการเดินทางทาง
สายการบิน ซึ่งบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับเอกสิทธิ์ในการทํา
ประกันภัยกับ 4 สายการบิน คือ ไทยแอร์เวย์ บางกอกแอร์เวย์ ไทยไลออน และนกแอร์  

• ประกันอัคคีภัย จากข้อมูลของสํานักงานอัตราเบี้ยปร ะกันภัยไทย สมาคมประกันภัย เดือน มกราคม และ
กุมภาพันธ์ 2567 การประกันอัคคีภัยบริษัทอยู่ในลําดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม   

• ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคตามฤดูกาล: ออกแบบเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม เช่น ความคุ้มครองเฉพาะโรค ความคุ้มครองตามฤดูกาล 

• ผลิตภัณฑ์ประกันที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG: เช่น ประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมต้นไม้ และความเสียหายที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนและการปกปูองสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทไม่เพียงแต่รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ แต่ยังขยายฐานลูกค้าให ม่ๆ และสร้างความ
มั่นใจและความน่าเช่ือถือในตลาดประกันภัย โดยมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างแม่นยํา  
กลยุทธ์ทางด้านการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ 
  บริษัทยึดถือความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของการบริการความปลอดภั ยในการ
ใช้บริการและการให้บริการหลังการขาย บริษัทให้ความสําคัญกับการรักษาความลับในข้อมูล เอกสาร และตรวจสอบของ
ลูกค้า ไม่นําไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู ้ที ่เกี่ยวข้องอื่นๆ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติทุกข้ออย่าง
เคร่งครัด บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้
ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยบริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจ ความ
ต้องการของลูกค้า รวมถึงการรับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า อย่างสม่ําเสมอ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลูกค้า 
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กลยุทธ์ทางด้านการบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย  
บริษัทตั้งเปูาหมายในการขยายช่องการจัดจําหน่ายให้ครอบคลุมกับกลุ่มเปูาหมายลูกค้ารายย่อย ยังคงเน้น

ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางตัวแทนโดยเพิ่มจํานวนสํานักงานบริการให้บ ริการลูกค้า ผ่านองค์กรขนาดใหญ่  ใน
รูปแบบช่องทางแบบเดิม เช่น ช่องทางสถาบันการเงิน นายหน้า ตัวแทน หรือ ช่องทางใหม่ๆ เช่น Digital หรือ Eco - 
system partnership มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เป็นการขยายกลุ่มเปูาหมายใหม่ จากการสร้าง
การรับรู้ใน Brand เมืองไทยประกันภัย และมีการพัฒนาระบบการขาย ทั้งสําหรับช่องทางเว็บไซต์เมืองไทยประกันภัย 
และช่องทางขายสําหรับธนาคารกสิกร เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น  
กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนากระบวนการทํางาน  

บริษัทตระหนักในความสําคัญของการมุ่ งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่ง
เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้การดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต่อยอดการนํา
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ในกระบวนการพิจารณาสินไหมรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พิจารณาระดับความเสียหายและอนุมัติค่าสินไหมทดแทนได้อย่างแม่นยํา นอกจากนี้ได้ขยายขอบเขตการพัฒนาระบบ
การทํางานภายในที ่เ ชื ่อมโยงกันทั ้งระบบ (Workflow System) ไปยังระบบภายนอกด้วยการพัฒนา API 
(Application Programming Interface) เพื่อรองรับกระบวนการรับประกันภัยจนถึงบริการสินไหมให้กับคู่ค้าและ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น 
รถยนต์ไฟฟูา โซลาร์รูฟท็อป ฯลฯ ทั้งในการพิจารณาการรับประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและการพิจารณา
สินไหมทดแทนที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานในงานบริการสินไหมด้วยการกําหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(SLA: Service Level Agreement) ในทุกจุดบริการ (Service Touch Point) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและ
เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ  
กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  

บริษัทมีแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เน้นการฝึกอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ด้านประกันภัย ความรู้ทางด้านการบริหารงาน และความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น  โดยมี
การจัดอบรมผ่าน E-learning และโครงการต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี  
รวมทั้งการบริหารและพัฒนาโอกาส การเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ( Career Management and 
Development) และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อม รองรับ
การเติบโตของบริษัท โดยมุ่ง เน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมค่านิยมขององค์กรด้านการให้บริการ 
“Customer Driven เป็นหนึ่งในใจ” และยังคงรณรงค์ให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กําหนดเป็นแนวทางและหัวใจ
หลักสําคัญให้แก่พนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างความเป็นเลิศสูงสุดทางด้านการให้บริการ  
กลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เมืองไทยประกันภัยจึงมีแผนในการพัฒนาบริการและระบบข้อมูล
ข่าวสารให้ทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มการจัดทําโครงการศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ Customer Data 
Management และปรับปรุงระบบ API (Application Programming Integration) ให้มีประสิทธิภาพในการเช่ือมต่อกับระบบงาน
ของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการก่อนและหลังการขาย กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการทําวิจัยหาโอกาสในการใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลใหม่ๆโดยเฉพาะระบบ AI, การทําตลาดออนไลน์, เทคโนโลยีคลาวด์, กระบวนการทํางานระบบอัตโนมัติ, แอปพลิเคชันมือถือ
และเว็บ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นได้ถูกนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ และลดต้นทุนที่เกิดขึ้นกับบริษัท นอกจากนี้ 
บริษัทได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการ วิเคราะห์ข้อมูล เช่น E-Commerce, E-Policy, E-Claim และ E-Service เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการขายและบริการสําหรับลูกค้า ตัวแทนและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในตลาด 
และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าต่อไป 
กลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์  
 เมืองไทยประกันภัย มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตอกย้ําความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค และเสริม
ความน่าเชื่อของ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)” ผ่าน CEO Marketing ที่มีบทบาทหลากหลายทางสังคม พร้อมการ
สื่อสารที่มุ่งเน้นส่งเสริมงานด้านการขายของบริษัท Brand convert to sale  ด้วยการประชาสัมพันธ์รอบด้าน ทั้งสื่อออนไลน์ 
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หนังสือพิมพ์ ทีวี ตลอดจนสื่อนอกบ้านขยายทั่วทุกภูมิภาค ที่มีสาขาย่อย ตัวแทนรายใหญ่ โบรกเกอร์ พันธมิตรด้านกีฬา และอื่นๆ 
สร้างการจดจําให้กับแบรนด์ พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า นําไปสู่การสร้างยอดขายใน
อนาคต 
กลยุทธ์ทางด้านกิจกรรมด้านสังคม  

เมืองไทยประกันภัย คํานึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทาง ESG (Environment , Social , 
Governance) ซึ่งเป็นแนวทางสากลที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยและทั่วโลกให้ความสําคัญ ดังนั้น แนวทางการดําเนินกิจกรรม
ด้านสังคม บริษัทจะเน้นการปลูกฝังหลักการดําเนินงานด้าน ESG ให้แก่พนักงานทุกระดับขององค์กร ผ่านการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ ESG และคณะทํางานชุดย่อยท้ัง 3 ด้าน คือ การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม , การดูแลและพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กร การมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและสังคมรอบองค์กร , ตลอดจนการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
ในนาม “อาสากล้าใหม่เมืองไทย” การดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมโอกาสให้กับเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอล กิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดอ้ยโอกาส ตลอดจนการรว่มสนับสนุนมูลนิธิมาดามแปูง เพื่อเป็นช่องทางในการขยายการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมให้มีความหลากหลายมากข้ึน และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในหลายพื้นท่ีทั่วประเทศมากข้ึน 
กลยุทธทางด้านต่างประเทศ 

• ร่วมดําเนินการในการแยกใบอนุญาตกิจการประกันวินาศภัยและกิจการประกันชีวิต ตามกฎหมายของ สปป ลาวให้แล้วเสร็จ
ตามแผน 

• ศึกษาโอกาสในการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศเปูาหมายในภูมิภาค ในยุคหลัง  Covid เช่น เวียดนาม และ/
หรือ กัมพูชา โดยใช้จุดแข็งในความเช่ียวชาญที่มีด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง  การจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ 
 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้
ผู้บริหารและ/หรือกรรมการช้ีแจงและตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งโดยสรุปดังนี้ 
 นายวรภัทร  ชินพงษ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับการรับประกันภัยรถยนต์ EV ดังนี ้
 1. เนื่องจากรถอีวีความคุ้มครองจะลดลงไปในทุกๆปี บริษัทควรมีการเสนอขายประกันภัยเสริมให้กับลูกค้าในปีที่ 2 เป็น
การล่วงหน้า 
 2. เนื่องจากซากแบตเตอรี่ของรถอีวีมีมูลค่าสูง และกําลังเป็นที่ต้องการของตลาด ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาตั้งเป็น
ศูนย์กลาง (Hub) ในการรับซื้อซากแบตเตอรี่ โดยอาจจะตั้งเป็นบริษัทลูก และร่วมมือกับอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับรอง
คุณภาพของแบตเตอรี่ 
 3. เสนอให้มีหน่วยงานติดตามผู้เอาประกันที่กรมธรรม์กําลังจะครบอายุหรือที่กําลังจะผ่อนค่างวดครบตามสัญญา ว่า
สนใจที่จะเปลี่ยนรถหรือไม ่และให้ข้อเสนอส่วนลดพิเศษในการทําประกันภัยกับรถคันใหม่ โดยไม่มีการแจ้งเคลม ซึ่งจะทําให้บริษัทไม่
ต้องเสียค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเคลมก่อนครบอายุกรมธรรม์ หรืออาจจะเป็นช่องว่างให้เต็นท์ที่รับซื้อรถ และอู่
ได้รับผลประโยชน์จากการแจ้งเคลมแทนลูกค้า 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ 
 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากจํานวนเงินกองทุนประกันวินาศภัยมีจํานวนที่ลดลง  
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทประกันภัยช้ันนําต้อง
ปิดกิจการไปหลายบริษัทอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เมืองไทยประกันภัยเป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมาภิ
บาลก็ได้รับจากเหตุการณ์นั้น ถึงแม้ว่าบริษัทไมไ่ดร้ับเบีย้ประกันภัย แต่บริษัทต้องช่วยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในช่วงนั้น แต่สําหรับ
วิกฤติที่เกิดขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมา ทําให้มีบริษัทช้ันนําถูกปิดกิจการไปอีก 4 บริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนประกันวินาศภัย ทาง
บริษัทก็คงต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และของบริษัทเป็นหลกั คงไม่สามารถรับภาระเหล่านั้นได้ 
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 นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า หลักและแนวทางของการบริหารจัดการในการดําเนินธุรกิจ  ในการพิจารณา
ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องมีหลักของคณิตศาสตร์ประกันภัย และอีกประการคืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital 
Adequacy Ratio : CAR) หรือท่ีเรียกว่าการดํารงเงินกองทุนตามประเภทและขนาดความเสี่ยง (Risk-Based Capital) เพราะฉะนั้น
การบริหารงานจะถูกวัดค่าการประเมนิท่ีเรียกว่า การเตือนภัยล่วงหน้า หรือ Early warning system : EWS ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัท
ประกันภัยต้องรายงาน กรณีที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกับกองทุน ก็ต้องทําเพราะเป็นหน้าที่ตาม พรบ.ประกันวินาศภัย ที่บริษัท
ประกันภัยต้องให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือใหญ่ ส่วนมูลค่าขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและเบี้ยประกันของ
บริษัทซึ่งมีเกณฑ์กําหนดไว้แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาเมืองไทยประกันภัย ได้มีการบริหารจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงท่ีดี และการรับประกันภัยต่อท่ีดี รวมถึงการบริหารจัดการภายในที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณา
การรับประกันภัย การบริการหลังการขาย ซึ่งส่งผลให้เมืองไทยประกันภัยผ่านวิกฤตในช่วงโควิดมาได้อย่างดี 
 นายชัยพฤกษ์  วัฒนาการ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี ้
 1. ในการรับประกันภัยรถอีวี บริษทัจํากัดรุ่น หรือยีห่้อในหรือไม่  

นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายวาสิต  ล่ําซํา กรรมการรอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านขายและการตลาด ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
 นายวาสิต  ล่ าซ า กรรมการรองกรรมการผู้จดัการอาวุโส และผู้บรหิารสูงสุดด้านขายและการตลาด ช้ีแจงว่า บริษัทไม่มี
การจํากัดรุ่น หรือยี่ห้อในการรับประกันภัยรถอีวี เพียงแต่ว่าในแตล่ะช่องทางการค้าอาจจะมีการรับประกันภัยที่แตกต่างกัน บางยี่ห้อ
อาจจะรับประกันภยัในบางช่องทาง และในอัตราค่าเบี้ยประกันภัยทีบ่ริษัทสามารถรับได้  
 2. ขอทราบเปูาหมายและแนวทางในการรับประกันภัยรถอีวี 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า เนื่องจากในส่วนของรถอีวียังไม่มีสถติิใน
เรื่องการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จงึไม่สามารถบ่งช้ีชัดแน่นอนได้ ไม่เหมือนสถิติของรถยนต์เครื่องสันดาป ท่ีสามารถแยกยี่ห้อ แยก
ประเภทได้ ขณะนี้จึงเป็นช่วงของการดูสถติิ จึงไมส่ามารถตอบในอตัราที่ชัดเจนได้   
 3. สอบถามถึงสัดส่วนของการรับประกันรถยนต์ 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าการประกันภยัรถยนต์บริษัทอยู่ในลําดับ
ที่ 4 ของอุตสาหกรรม 
 4. สอบถามถึงผลกระทบจากสงครามที่เกิดในยเูครนและตะวันออกกลาง  
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า มีแต่ไม่มาก ซึ่งเง่ือนไขในสัญญา
ประกันภัยต่อระบุว่าถ้าอยู่สภาวะสงคราม กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครอง และเป็นกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง ซี่งขณะนี้
กรมธรรม์ได้หมดอายุแล้ว 
 5.สอบถามถึงแนวโน้มการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ
จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งว่ามีผลดี และผลเสียต่อบริษัทอย่างไร ซึ่งบริษัทไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ ง รวมถึงการควบรวม
บริษัทด้วยเช่นกัน  โดยบริษัทให้ความสําคัญในด้านผลประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ที่แท้จริงกับบริษัท  
 6. สอบถามถึงแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของบริษัทประกันภัยชั้นนําที่เกิดขึ้น 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทได้ดําเนินธุรกิจมาถึงปัจจุบันนับ
รวมเวลาได้ 92 ปี จากการควบรวมกับภัทรประกันภัย เมื่อ 16 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทํา
ให้กําไรสะสมของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งบริษัทได้ให้ความสําคัญในเรื่องจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ว่า
สถานการณ์บริษัทในอุตสาหกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร บริษัทก็ยังคงอยู่ในลําดับที่ 5 ของอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็น
เวลานาน ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าในอนาคตบริษัทจะต้องขึ้นมาอยู่ในลําดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเช่ือมั่น 
และไว้วางใจว่าบริษัทจะพยามดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และผลกําไรสูงสุด และคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี 
 นายกิตติ  กสิวิทยานนัท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงแผนการรับมือหากมีการเพิ่มอัตราเงินกองทุนประกันวินาศภัย 
 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า แต่ละบริษัทมีความรับผิดชอบในส่วนที่
ต้องรับผิดชอบท้ังต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนั้นเพื่อให้บริษัทที่ยังคงดําเนินกิจการอยู่ สามารถดําเนินกิจการ
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ต่อไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และประเทศชาติ ภาครัฐคงจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศอย่างแท้จริง  
 นายสาระ ล่ าซ า กรรมการ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันวินาศภัยในจํานวน
ที่เต็มจํานวนตามที่กฎหมายกําหนด 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือมีข้อเสนอแนะ และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชุมรับทราบนโยบาย และแผนการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต 
 

วาระที่ 10:  เร่ืองอ่ืนๆ 
 -ไม่มี - 
 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ว่าได้ดําเนินการมาจนครบวาระทั้งหมดแล้ว ก่อนปิดการประชุม 
ขอให้นายสิงหพล พลสิงห์ ผู้บริหารกลุ่มงานกํากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการดําเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตาม ESG ต่อที่ประชุม 
 นายสิงหพล พลสิงห์ นําเสนอดังนี ้
โครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption 
(CAC) 
บริษัทได้รับการรับรองจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชันของภาคเอกชนไทย โดย
รับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต่ออายุครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และต่ออายุครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2564  โดยการรับรองครั้งล่าสุดนี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2564 ถึง 2567 ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอขอการ
รับรองการเป็นสมาชิกครั้งท่ี 4 (ต่ออายุครั้งท่ี 3) ในปีนี ้
สิ่งที่ได้ดําเนินการในปี พ.ศ. 2566  

• นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และรวมถึงมี
การทบทวนนโยบายตลอดจนถึงแนวปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องเป็นประจําทุกปี เพื่อปูองกันไม่ให้มีการคอร์รัปชัน
ภายในบริษัท 

• บริษัทจัดอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่พนักงานใหม่ จัด ทํา 
Newsletter เพื่อใช้ในการเผยแพร่และสื่อสารให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และทําระบบ E-learning 

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้มากขึ้น เช่น ผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า และ
พันธมิตรทางธุรกิจ 

แผนการดําเนินงานของบริษัท 

• ตั้งแต่ได้รับการรับรอง CAC จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ตระหนักและให้ความสําคัญแก่พนักงานทุกคนโดยจัด
อบรมนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจให้บุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  

• กําหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานพนักงาน การใช้บริการ
บุคคลภายนอก และการทําสัญญากับตัวแทน นายหน้า รวมถึง การเพิ่มช่องทางการสื่อสารนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบาย No Gift Policy ไปยังผู้ให้บริการภายนอก คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่าน
ทางสื่อโซเชียลมีเดียที่มีความทันสมัย และง่ายต่อความเข้าใจ  

• ทบทวนนโยบายตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจําทุกปีให้เป็นปัจจุบันและเท่าทันวิธีการทุจริตคอรับ
ชันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อปูองกันไม่ให้มีการกระทําผิดดังกล่าว ไม่ว่าภายนอกและภายในองค์กร  

• พัฒนาระบบ E-Learning ในการจัดอบรมและจัดทํา Newsletter เรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 
และสื่อสารผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เข้ากับการรับรู้รับทราบตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อให้พนักงานตระหนัก
ถึงความสําคัญของการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ CAC กําหนด รวมถึงการจัดการ
ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความสะดวกและเข้ าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัล 

• เข้าร่วมงานสัมมนากับภาครัฐที่มีการจัดอบรมด้านการปูองกันการคอร์รัปชัน ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  

• ในปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเสนอขอการรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 4  (ต่ออายุครั้งที่ 3)  
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การด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืนตาม ESG   
 MTI ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(SDGs) MTI จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CGSD Committee) ในระดับคณะกรรมการบริษัท
ขึ้น  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่กําหนด ทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนว
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ด้านความปลอดภัย ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านการสื่อสาร ด้าน
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนวางรากฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัท
เป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาให้บริษัท
ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  
 ในปี 2566 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ
มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility for 
Sustainability) และได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปแบบการดําเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ภาวการณ์ของสังคมไทยในปัจจุบัน เพื่อสร้างสังคมที่มีรอยยิ้มและความสุข ผ่านกิจกรรม CSR ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย รวมทั้งการ
ดําเนินงานในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตสู่ความยั่งยืน ตามหลัก ESG ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental) มิติด้านสังคม (Social) และ มิติด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) รวมทั้ง
ตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมกับมุ่งมั่นสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม 
 ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเปูาหมายการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน ESG ภายใต้วัตถุประสงค์ Empathy for every well-being 
คือ เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์และบริการที่ช่วยส่งเสริมชีวิต และสังคมให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้
มีการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนทุกปี เพื่อปรับให้สอดคล้องกับสภาพการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม 
 ในปี 2567 บริษัทยังคงดําเนินการตามนโยบาย กรอบการบริหารจัดการและแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องจาก
ปีก่อน ซึ่งสนับสนุนต่อการบรรลุเปูาหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2566 – 2568 ของบริษัทในการดําเนินงานตามนโยบายและกรอบ
การบริหารจัดการความยั่งยืนนี้ บริษัทฯ จะกําหนดเปูาหมายและตัวช้ีวัดให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการติดตามและพัฒนาผลการดําเนินงานต่อไป 
 ประธานฯ แจ้งท่ีประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่ได้กําหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม 
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